



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ขอรับรองบุตร

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๓๓๖/๒๕๖๐

ด้วย นายสุวิทย์ งามสิทธิพงศา ผู้ร้อง อายุ ๗๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๒/๒๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องและนางสาวกาญจนา มีทอง เคยอยู่กินฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส มีบุตรร่วมกัน ๒ คน คือ เด็กชายวิษณุภานต์ มีทอง ปัจจุบันอายุ ๗ ปี และเด็กหญิงกานต์พิชชา มีทอง ปัจจุบันอายุ ๖ ปี เมื่อประมาณต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นางสาวกาญจนา ซึ่งเป็นมารดาของผู้เยาว์ทั้งสองได้เล่นเฟสบุ๊คและหนีตามผู้ชายไปพร้อมกับบุตรคนโต ทั้งบุตรสาวคนเล็กไว้ให้ผู้ร้องซึ่งเป็นบิดาอุปการะเลี้ยงดูขณะอายุได้เพียงแปดเดือน จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้มีบันทึกที่ สภ.เมืองปทุมธานี เรื่องการอุปการะเลี้ยงดูบุตรระหว่างผู้ร้องกับนางสาวกาญจนา ความว่าทั้งสองฝ่ายเคยอยู่กินฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส มีบุตรด้วยกันสองคน คือ เด็กชายวิษณุภานต์ มีทอง ปัจจุบันอายุ ๗ ปี และเด็กหญิงกานต์พิชชา มีทอง ปัจจุบันอายุ ๖ ปี และทั้งสองฝ่ายได้แยกทาง เลิกรากันเมื่อประมาณห้าปีที่ผ่านมา โดยเด็กชายวิษณุภานต์อยู่ในการปกครองดูแลของนางสาวกาญจนา ตลอดมา และเด็กหญิงกานต์พิชชาอยู่ในการปกครองดูแลของนายสุวิทย์ตลอดมาเช่นกัน จึงได้พากันมาตกลง เพื่อรับผิดชอบเลี้ยงดูบุตรทั้งสองคน โดยสามารถตกลงกันได้ดังนี้ ทั้งสองฝ่ายจะใช้สิทธิทางศาลเพื่อร้องขอ อุปการะเลี้ยงดูบุตรทั้งสอง แต่ระหว่างการดำเนินการทางศาลนั้น ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน ดังนี้ เด็กชายวิษณุภานต์ อยู่ในการปกครองของนางสาวกาญจนาเช่นเดิม เด็กหญิงกานต์พิชชาอยู่ในการดูแลของนายสุวิทย์ โดยนายสุวิทย์ ยินยอมให้เด็กหญิงกานต์พิชชาไปอยู่ในการปกครองของนางสาวกาญจนา เมื่อโรงเรียนปิดเทอมและ ทุกวันหยุดนันทฤกษ์ และยินยอมให้นางสาวกาญจนาไปดูแลเด็กหญิงกานต์พิชชาที่โรงเรียนได้ตลอดเวลา ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ จึงได้ร่วมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าเจ้าหน้าที่มูลนิธิพิริยธรรมา และเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวปทุมธานี ภายหลังจากการมีบันทึกข้อตกลงดังกล่าว นางสาวกาญจนา ได้นำเด็กหญิงกานต์พิชชาไปอยู่ด้วยที่บ้านพักจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่โรงเรียนปิดเทอม จนกระทั่งถึงวัน ยื่นคำร้องนี้โดยไม่ยอมรับและปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ผู้ร้องได้พยายามติดต่อให้นางสาวกาญจนา นำบุตรสาวมาให้ผู้ร้องอุปการะเลี้ยงดูและส่งเสียเล่าเรียน เนื่องจากโรงเรียนที่ผู้เยาว์เล่าเรียนอยู่ใกล้จะเปิดเทอมแล้ว แต่ได้รับการเพิกเฉยและปฏิเสธไม่ยอมส่งมอบบุตรสาวผู้เยาว์ให้แก่ผู้ร้อง ทั้งๆ ที่ผู้ร้องมีฐานะและความ เป็นอยู่ดีกว่า โดยผู้ร้องมีรายได้วันละไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ บาท และมีเงินเดือนประจำเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท สามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กหญิงกานต์พิชชา ผู้เยาว์และส่งเสียเล่าเรียนจนจบปริญญาตรี มีอนาคต ตรงกันข้าม กับมารดาผู้เยาว์ซึ่งมีรายได้ไม่แน่นอน อีกอย่างสามีใหม่ซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงก็ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งหรือรายได้ ที่แน่นอน มีหน้าข้าต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรชายคนโตด้วย หากให้ผู้ร้องเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูและใช้อำนาจ ปกครองผู้เยาว์ทั้งสอง ย่อมเป็นประโยชน์กับผู้เยาว์ทั้งสองมากกว่า ผู้ร้องเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูผู้เยาว์ทั้งสอง

/ตั้งแต่เกิด...

ตั้งแต่เกิด โดยเฉพาะบุตรสาวคนเล็กผู้ร้องได้อุปการะเลี้ยงดูแต่เพียงผู้เดียวมาตั้งแต่อายุได้แปดเดือน เนื่องจากมารดาหนีตามผู้ชายไปในเฟสบุ๊คไปไม่กลับ ทำให้บุตรสาวผู้ร้องมีความผูกพันกับผู้ร้องยิ่งกว่ามารดา อีกทั้งบุตรสาวผู้ร้องมีความผูกพันกับภริยาคนใหม่ของผู้ร้องซึ่งได้เอ็นดูรักใคร่บุตรสาวผู้ร้องเยี่ยงบุตรสาวของตนคนหนึ่ง โดยให้ความอบอุ่นยิ่งกว่ามารดาผู้ให้กำเนิดด้วยซ้ำ เช่นอาบน้ำ ป้อนข้าว แต่งตัว สอนการบ้าน ให้การอบรมสั่งสอนเป็นอย่างดี ทำให้บุตรสาวมีความสุขพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีจิตใจร่าเริง ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ร้องจึงสมควรเป็นบิดาชอบด้วยกฎหมายของเด็กหญิงกานต์พิชชา ผู้เยาว์และเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตร กำหนดที่อยู่ ส่งเสียเล่าเรียน ให้ผู้เยาว์มีอนาคตอันสดใสในภายภาคหน้าต่อไป ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ ในการรับสิทธิต่างๆ ตามกฎหมายจากผู้ร้อง ซึ่งเป็นบิดา จึงขอศาลได้โปรดมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้เด็กหญิงกานต์พิชชา มีทอง เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้อง และให้ผู้ร้องใช้อำนาจปกครองบุตร ผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียว

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดประสงค์จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด ตรวจสอบคำร้องได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐



(นายวรานนท์ วิเศษศิริ)

ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี